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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมศีร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. อ.นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๓. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. ผศ.จิตราภรณ์  สุทธาวาส อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
๒๐. อ.ณกานต์  อนุกูลวรรธกะ  อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
๒๑. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แถลง
ระเบียบวาระน้ี จากน้ันอาจารย์นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๘/๑๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงนายก 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่จ่าสิบตรี จอห์นนพดล 
วศินสุนทร (ผู้ร้องเรียน) ได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จํานวน ๒ กรณี ดังน้ี 

๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้แจ้งข่าวในที่สาธารณะแก่ผู้ร้องเรียนว่า
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) มีมติในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ร้องเรียนได้กระทําผิดจรรยาบรรณ  ณ  ตึกสํานักงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้รู้เห็นหลายคนซึ่งควรเป็นมติลับ  
จึงทําให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหายและส่งผลต่อคะแนนการเลือกต้ัง 

๒) ระหว่างการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบุคคลนิรนามฉีกป้าย
ผู้สมัครของผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเอกสารประกาศของราชการ และการส่งจดหมาย ใบปลิว โจมตีผู้ร้องเรียน 
และพวกให้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับไว้และนําส่งตามโต๊ะอาจารย์  
หัวหน้าภาคต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มิได้ดําเนินการใด ๆ ทั้งน้ี ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียน 
ต่อมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓.๐๔.๐๖/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 บัดน้ี สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
และมีความเห็นว่าผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีจึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่พอรับฟังได้ว่า 
เป็นการปฏิบั ติหรือละเลยไม่ป ฏิ บั ติหน้าที่ที่ ก่อให้ เกิดความเสียหายตามความในมาตรา ๑๓  (๑ )  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังน้ัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จึงวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว ตามมาตรา ๒๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน  
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ๑ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวควรพึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านความประพฤติ
ส่วนตัวและการปฏิบัติงาน และพึงหลีกเลี่ยงการนําข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคลากรมหาวิทยาลัยออกไปเปิดเผย 
หรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย จึงขอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กํากับให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการประพฤติหรือปฏิบัติตน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
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มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติโดยการกํากับให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ได้ตระหนักถึงการประพฤติหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด 
 
  ๑.๑.๒ การปฏิรูปกฎหมายด้วย Regulatory Guillotine 
 
 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งต่าง ๆ โดยมี ๓ กลไกเพ่ือพัฒนากฎหมายให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยและทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ๑) Regulatory Guillotine ๒) Regulotory Impact Assessment (RIA) และ  
๓) Public Consultation  
 ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องการแก้ไขพระราชบัญญัติ หรือข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
พัฒนาได้ด้วยตนเอง สามารถส่งไปยังคณะทํางาน Guillotine Unit ซึ่งเป็นคณะทํางานกลางท่ีรัฐบาลจัดต้ังขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
  ๑.๒.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย  

ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิน่ราชัน” 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๗ ทศวรรษกษัตรา 
ทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ ป่ินราชัน” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยวันที่  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน และการบรรยายพิเศษเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ 
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่  
จึงใคร่ขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานและร่วมฟังบรรยายพิเศษดังกล่าว 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และขอช่ืนชมคณะทํางานทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานและสํานักงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมในครั้งน้ี    
  



๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๑.๒.๒ การลาออกจากตําแหน่งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดีน้ัน บัดน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา 
รองอธิการบดี ได้ขอลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด้วยมีเจตนารมณ์ในการลงรับการสรรหา
ในตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบการลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 
 ๑.๒.๓ การถอดถอนและแต่งต้ังรองอธิการบดี  
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงรองอธิการบดีบางตําแหน่งเพ่ือความเหมาะสมและบังเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงเสนอขอถอดถอนและแต่งต้ังรองอธิการบดี ดังน้ี 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม   

ถอดถอนจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม จากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ 
 
 จากน้ันรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
นําเสนอท่ีประชุมพิจารณายกระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เน่ืองจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบให้ยกระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๒.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
 
 



๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๒.๑ แต่งต้ังเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา 
รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่  
๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป น้ัน 
 บัดน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ได้ลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังน้ัน เพ่ือให้การประชุม 
และการดําเนินการของกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี เป็นเลขานุการสภา-
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ  

 
ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ ๑.๓ เป็นต้นไปตามปกติ ดังน้ี 
 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 ๑.๓.๑ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 ฉบับที่ ๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๙ 
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัย 
ที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรมีการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือนํามาลงจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บ้าง หรืออาจสัมภาษณ์การดําเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เช่น คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม .) 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิสัยทัศน์ และมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้ง 
เป็นอีกหน่ึงช่องทางที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้สื่อสารกับประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  



๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๙ ประจําเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 ๑.๓.๒ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๗ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔   
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 

๑. หน้า ๓๒ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม “๒. อยากให้มีงานที่มีความหมายเหมือนคําว่า...”  
 เป็น “๒. อยากควรให้มีงานที่มีความหมายเหมือนคําว่า...” 
๒. หน้า ๓๒ บรรทัดที่ ๒๐ – ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม  “... other responsibility at sign by university แต่หากต้องการแค่ other 

responsibility at sign by university ก็ไม่ว่าอะไร...” 
 เป็น “... other responsibility at sign assigned by university แต่หากต้องการแค่ 

other responsibility at sign assigned by university ก็ไม่ว่าอะไร...” 
๓. หน้า ๓๔ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 
 “มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน 

๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑  (วาระลับ) รายละเอียดตามเอกสารลับแยกเล่ม” 
  ๔. หน้า ๓๔ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 



๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 “มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๒  (วาระลับ) รายละเอียดตามเอกสารลับแยกเล่ม” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่แก้ไข 

โดยระเบียบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒ ซึ่งเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมจะพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เฉพาะระเบียบวาระน้ี ในระเบียบวาระที่ ๖.๑ ของการประชุมในคร้ังน้ี 
 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญติัการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

นายกสภามหาวิทยาลัยนํ าเสนอที่ ประชุมว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ งที่  
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้รับทราบเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีประเด็นสําคัญ ๆ หลายประเด็นที่น่าสนใจ 
และได้ร่วมกันอภิปราย โดยเฉพาะเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทเอกชนเห็นว่าเป็นไปได้ที่ทางเอกชน 
เข้ามาทํา Top Roof โดยใช้ solar panel บนหลังคาของอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัยและทุกพ้ืนที่  
มหาวิทยาลัยควรทําการศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ และคํานวณค่าใช้จ่ายเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับค่าไฟฟ้า 
ที่ใช้ในปัจจุบัน และในขณะเดียวกันให้เอกชนคํานวณค่าใช้จ่ายและเสนอราคาเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา 
เป็นต้น หากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ๑๐ – ๒๐% ก็จะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านการจัดหาพลังงานทดแทนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
พลังงานลม พลังงานนํ้า และให้การสนับสนุนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจทําได้โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุน 
และมหาวิทยาลัยผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ซึ่งสามารถติดต่อไปที่ ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล ผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือปรึกษาหรือขอคําแนะนําเรื่องดังกล่าวน้ีได้  



๙ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อ ๆ ไป ควรให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือนํามาเป็นเรื่องสืบเน่ือง 
ของการประชุมหรืออาจจะเป็นลักษณะของการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือนํามาซึ่ งการระดมความคิด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยและฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ ศธ ๐๕๙๒ (๑) ๑.๑๓/๗๙๘๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ขอหารือข้อกฎหมายอันเก่ียวกับการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังน้ี 
  ๑. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่
ว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง หรือไม่ 
  ๒. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนดังกล่าวพ้นจากการเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ น้ันได้ย่ืนฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่ต่อสัญญาจ้างและให้พิจารณาต่อสัญญาจ้าง 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่หมดสัญญาจ้าง ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถระงับ 
การดําเนินการเพ่ือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนตําแหน่งที่ว่างไว้ก่อน จนกว่าคดีที่ฟ้อง
ต่อศาลปกครองเชียงใหม่จะมีคําพิพากษาถึงที่สุด ได้หรือไม่ 
 บัดน้ี สกอ. ได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่า กรณีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จะต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ และกรณีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องดําเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําแทนจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร และไม่อาจ
ระงับการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําแทนจ่าสิบตรี 



๑๐ 
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จอห์นนพดล วศินสุนทร ไว้ก่อนจนกว่าคดีที่จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ย่ืนฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต่อศาลปกครองเชียงใหม่จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดได้  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. เห็นชอบให้ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง ตามข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากคณาจารย์ประจํา โดยนายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 

 ๓. มอบคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
  ๔.๑.๒ การขอขยายพื้นที่โดยขอใช้ประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ 
 

 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร นําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนดําเนินการขอขยายพ้ืนที่โดยขอใช้ประโยชน์ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เพ่ือขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย เขตพ้ืนที่บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ ๓ 
ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ควรกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น หากต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง มีการกําหนดรูปแบบและทิศทาง ซึ่งต้องมีการระดมความคิดจาก
หลายฝ่ายเพ่ือนําไปสู่การดําเนินงาน เช่น จะรักษาต้นไม้ในลักษณะใด ให้เป็นป่าในรูปแบบไหนท่ีไม่ซ้ํากับที่อ่ืน 
เป็นต้น 

๒) การเป็น Green University ได้น้ัน ควรตระหนักไปถึงหลังคาอาคารต่าง ๆ ควรมีการปลูกต้นไม้
คลุมหลังคา หรืออาจจะเป็นในรูปแบบ Solar Cell หรือ Green Roof ซึ่งสามารถไปศึกษาดูงานได้ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล  

๓) ควรนําประเด็น Low Carbon เข้ามาประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการด้วย  
 



๑๑ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ การขอขยายพ้ืนที่โดยขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้นําข้อเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยเป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมก่อนนําเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 
๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 

 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

และผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการประชมุสภามหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 
 
  ๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพฒันา 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่แต่งต้ัง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนสามคน ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๙ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน 
สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ัน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตาม  

(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี  
  ๑. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒. รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๓. รองศาสตราจารย์เพทาย พงษ์เพียจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ 

อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
 



๑๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอท่ีประชุมว่า 

ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอ 
การให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕๖ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ระดับปริญญาโท ๔ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๒๕๒ คน 

   รวม ๒๕๖ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕๖ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 
  ๔.๓.๒ เห็นชอบให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา ๕ ปี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ สุทธาวาส และอาจารย์ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ อาจารย์ประจําภาควิชา

สังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมเมื่อวัน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบพิจารณา 
การขอเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เน่ืองด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษาได้จัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว เมื่อวันที่  
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว ได้ระบุในเอกสารหลักสูตร ข้อ ๓.๑.๓ ว่า “หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) มีการบูรการความรู้ 
จากสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านสังคมศึกษาเข้าด้วยกัน” กล่าวคือ รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก 
ประกอบด้วยสาขาวิชาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ปรัชญาและศาสตรา พัฒนาชุมชน (สังคมวิทยา) และสังคมศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้อย่างละเอียด
ในเน้ือหาวิชา สามารถนําไปประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษาได้ ตามตัวบ่งช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง



๑๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาได้นําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕ ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

 ๔.๓.๓ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอท่ีประชุมว่า

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่ เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จํานวน ๑๐ หลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังน้ี  

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ควรตรวจสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนของการเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการพิจารณา
และมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยขอแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ ราย 
ไปแล้ว แต่ในข้อมูลน้ีไม่ปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว 

 



๑๔ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผลนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงก่อนส่ง 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกล่ันกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พิจารณา น้ัน โดยร่างประกาศฯ ฉบับน้ี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  
บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ 
 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ 
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. .... 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ  
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 



๑๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ี คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ 
 
  ๔.๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบนั สาํนกั และการจัดระบบบริหารงาน 
ในสถาบัน สํานัก พ.ศ. .... 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ  
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง 
และพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน 
สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะ
กรรมการฯ นําเสนอ 

 
  ๔.๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การพจิารณาตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 



๑๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 ๔.๕.๑ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน จํานวน ๑ รายการ 
 

 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ จํานวน ๑ รายการ คือ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๒ คัน เพ่ือใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากปัจจุบันรถยนต์โดยสารมีไม่เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
รับ – ส่ง สําหรับปฏิบัติราชการ โดยครุภัณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีคุณลักษณะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน ์ 
ต่อราชการ จึงทําให้เกินราคามาตรฐาน ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัย
จัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน โดยเหตุผลสําคัญที่มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกินราคามาตรฐาน 
เน่ืองจากรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ที่จําหน่ายโดยทั่วไป ประกอบจากโรงงานในลักษณะที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานเท่าน้ัน อาทิเช่น ขนาดเบาะที่น่ัง ระยะห่างของเบาะที่น่ัง ไม่มีเครื่องเสียง ไม่มีระบบปรับอากาศ 
ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องใช้รถยนต์โดยสาร (รถตู้) เป็นรถยนต์ส่วนกลางสําหรับ 
การรับรองแขกของมหาวิทยาลัย อาทิ รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง จึงจําเป็นต้องปรับสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ดังกล่าว เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งาน โดยอาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยไว้ว่า “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู ้ใด
โดยเฉพาะ” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 หากมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องใช้รถจํานวนมาก การเช่ารถจากภายนอกเป็นรายปี  

อาจประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า เน่ืองจากไม่ต้องเสียค่าบํารุงรักษา และค่าเสื่อมต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถ 
นํามาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งอาจเป็นอีกช่องทางหน่ึงเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน จํานวน ๑ รายการ คือ รถยนต์โดยสาร 
(รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซซีี ราคาคันละ ๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ คัน 
เป็นเงิน ๓,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 



๑๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๖.๑ การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ออกจากห้องประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๑) กําหนดไว้ว่า  
“ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน และกรรมการ
อ่ืนตามจํานวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร” ประกอบกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง วิธีการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ กําหนดไว้ว่า  
“ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหน่ึง เป็นประธาน
กรรมการ (๒) อธิการบดี เป็น รองประธานกรรมการ (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี จํานวนสามคน 
เป็น กรรมการ (๔) คณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัย ซึ่งมีคณาจารย์ประจําในสังกัดที่ เข้าข่ายจะได้รับ 
การพิจารณาต่อเวลาราชการในปีน้ัน ๆ เป็น กรรมการ และ (๕) ผู้ อํานวยการกองบริหารงานบุคคล  
เป็น เลขานุการ มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้”  
 ในการน้ี เน่ืองจากมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย ได้ย่ืนคําขอต่อเวลาราชการ
ถึงคณะต้นสังกัด คือ คณะครุศาสตร์ และคณะได้จัดส่งผลการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ถึงกองบริหารงานบุคคลเพ่ือให้นําเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. เน่ืองจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ผู้เสนอขอต่อเวลาราชการ ถือเป็นอาจารย์อาวุโส

และมีความรักในองค์กร อีกทั้งยังเป็นนักวิจัยดีเด่น และมีผลงานต่าง ๆ ค่อนข้างมาก สังเกตได้ว่าหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการฯ ได้นํามาพิจารณาน้ัน ตามประกาศ ก.พ.อ. เป็นการกําหนดกรอบกว้าง ๆ แต่คณะกรรมการฯ 
ไปพิจารณาในเร่ืองของกรอบอัตรากําลัง การรับนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งประเด็นน้ีไม่ใช่ข้อบกพร่องของผู้เสนอ 
ขอต่อเวลาราชการ รวมถึงในรายละเอียดผลงานทางวิชาการ ตํารา ต่าง ๆ ระบุว่าไม่พบได้ระบุปีที่พิมพ์ 
ในรูปเล่มตําราน้ัน ประเด็นน้ีได้แจ้งไปยังผู้เสนอขอต่อเวลาราชการหรือไม่ และมีเวลาให้ผู้เสนอขอต่อเวลาราชการ
ได้ค้นหาเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ โดยเฉพาะการต่ออายุราชการเป็นการน้ันเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้แต่อย่างใด  



๑๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๒. คณะกรรมการฯ ได้เว้นระยะเวลาพอสมควรสําหรับให้กองบริหารงานบุคคลหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
แต่สุดท้ายไม่มีหลักฐานประกอบให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. โดยเฉพาะภาควิชาการศึกษาพิเศษ น้ัน 
ปัจจุบันมีบุคลากร จํานวน ๖ คน ซึ่งสําเร็จการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษโดยตรงท้ังสิ้น ดังน้ัน หากภาควิชาไม่มี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ก็ยังมีบุคลากรอ่ืนที่มีตําแหน่งทางวิชาการและสําเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอก
ทดแทนโดยไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อภาควิชาดังกล่าว อีกทั้ง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ได้ยุติการรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้ว  

๓. เน่ืองจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ได้ย่ืนเรื่องต่อมหาวิทยาลัยสองช่องทาง ได้แก่ 
ย่ืนขอต่อเวลาราชการ ๕ ปี และยื่นขอจ้างอาจารย์ประจํารายปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้พิจารณาในส่วน
ของการย่ืนขอจ้างอาจารย์ประจํารายปีแต่อย่างใด 

๔. เหตุใดบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการเสนอช่ือเข้าไปในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ันได้ระบุว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบัณฑิต และมีภาระงานที่ค่อนข้างชัดเจน  

๕. ข้อมูลที่นําเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยน้ัน เป็นการ
พิจารณาการจ้างอาจารย์ประจํารายปี ซึ่งคนละประเด็นกับการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวที่นําเสนอในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
เป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ที่จัดทําขึ้นเอง ว่าหากมหาวิทยาลัยจ้างเป็นรายปีน้ัน  
จะดําเนินการอะไรบ้าง ซึ่งขณะน้ี คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้พิจารณาและมีข้อสรุปแต่อย่างใด จึงไม่สามารถ
นํามาพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกันได้ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

ไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังน้ี  

๑.  มหาวิทยาลัยไม่มคีวามต้องการคณาจารย์ในภาควิชาการศึกษาพิเศษ เน่ืองจากมีการยุติ
การรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒.  ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ (๔) (๘) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 

 
๕.๑ พระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ 
ตอนท่ี ๕๓ ก เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทําให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ต้ังแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระสําคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะมาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง และวรรคสอง และ
มาตรา ๑๐ เป็นต้น 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๑๙ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๕.๒ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ 
ตอนท่ี ๕๓ ก เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทําให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ต้ังแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระสําคัญหลายประเด็น โดยเฉพาะข้อ ๒ ข้อ ๓ (๑), (๔), (๔) วรรคหน่ึง ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๗ 
เป็นต้น  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๕.๓ กําหนดการและขัน้ตอนสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศกําหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ และรายช่ือส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้สิทธิเสนอช่ือ 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการและขั้นตอนสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 



๒๐ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วาระลับ) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑  
(วาระลับ) รายละเอียดตามเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๒ ทักท้วงกระบวนการสรรหาอธิการบดี 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยจ่าสิบตรี จอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีหนังสือลงวันที่  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงกรรมการสรรหามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ทักท้วงกระบวนการสรรหาขาดการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ว่า 
กระบวนการสรรหาขาดการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ มอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็น แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
 ๖.๓ คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗  

เรื่องคดีพิพาทเก่ียวกับการทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และการกระทาํละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย  
เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี ๒๔๖/๒๕๕๙ 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรี จอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ฟ้อง) ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
เชียงใหม่ เก่ียวกับ คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทํา
ละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗ โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ๕ และ ๖ ตามลําดับ  



๒๑ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ตามที่ผู้ ฟ้องได้ฟ้องกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ปรับค่าจ้างให้ตามคุณวุฒิที่ผู้ ฟ้องได้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกน้ัน เน่ืองจากผู้ฟ้องได้ศึกษาในระดับปริญญาเอกก่อนที่จะมาบรรจุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งขณะน้ันได้บรรจุเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาโท ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกแล้วได้ขอดําเนินการปรับวุฒิ เป็นต้น จากน้ันได้มีการต่อสู้กันในช้ันศาล และสุดท้ายศาลมีคําพิพากษา 
ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กระทําละเมิด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะต้องรับผิดชอบค่าสินไหนทดแทนพร้อมดอกเบ้ีย 
น้ัน 
 บัดน้ี สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ ในคดีหมายเลขดําที่  
๓๖/๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๖/๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่าควรอุทธรณ์คําพิพากษา
ของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป เน่ืองจากมีเหตุผลสําคัญหลายประการ เช่น  
  ๑)  ศาลปกครองเชียงใหม่อ้างระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยใช้คําว่า “การปรับ
ฐานอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง” ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคําว่า “การปรับวุฒิ” การปรับฐานเงินเดือน/ค่าจ้างน้ัน
จะปรับให้สําหรับผู้บรรจุใหม่ ไม่ได้หมายถึงผู้ที่บรรจุเดิมแล้วจะได้เงินเดือนใหม่ย้อนหลัง  
  ๒)  ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดข้อความบางข้อความทิ้งและไม่กล่าวถึง โดยเฉพาะในประเด็นที่
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้เคยมีมติไว้ว่า “ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือช่ือรับทราบมติว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาก็
จะเพ่ิมวุฒิให้แต่ไม่ปรับเงินเดือนให้” ซึ่งประโยคน้ีศาลปกครองเชียงใหม่ไม่ได้ระบุในเนื้อหาและข้อความในการ
วินิจฉัยแต่อย่างใด  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  ๑.  รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่คดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗ เรื่อง คดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๖/๒๕๕๙ กรณีของจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร  
  ๒.  ให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป  
  ๓.  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ 
๓๖/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๖/๒๕๕๙ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําอุทธรณ์ 
แล้วดําเนินการย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป โดยอนุมัติให้แต่งต้ัง นายทินกร นําบุญจิตต์ เป็นประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการฯ ส่วนกรรมการ ให้ประธานกรรมการหารืออธิการบดีแล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
  ๔.  มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ 
คดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 
 ๖.๔ ขอความเป็นธรรมและตรวจสอบการทํางานของอธิการบดี 
 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอที่ประชุมว่า  
ตามท่ีอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้มีหนังสือที่ นต. ๐๕๓๓.๔.๒.๔/๔ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ขอความเป็นธรรมและตรวจสอบการทํางานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่าได้เคยมีหนังสือ
ถึงอธิการบดีให้สอบสวนนักศึกษา กรณีที่ นางสาวปิยะหทัย ดวงแก้ว ทุจริตในการสอบ และมีการปลอมแปลง
เอกสารของทางราชการ เพ่ือประเมินผลคะแนนหน่วยงานซ่ึงเก่ียวข้องกับภาควิชาที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์



๒๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

สังกัดอยู่ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ เก่ียวกับความประพฤติของนักศึกษา ตลอดจนได้มีหนังสือ 
ถึงมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการไปแล้ว จํานวน ๒ ครั้ง  
 บัดน้ี เวลาได้ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว ยังไม่มีการแจ้งให้แก่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ทราบแต่อย่างใด 
แต่กลับแต่งต้ังกรรมการสอบสวนวินัย ต่ออาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ดังน้ัน การที่อธิการบดีละเลยหน้าที่ 
ในการดําเนินการเรื่องดังกล่าว เห็นว่าน่าจะมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลในองค์กร และส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ เห็นควรมอบมหาวิทยาลัยไปติดตามและเร่งรัดการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัย  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 
 มนัญชยา รัตนกิจ บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง   
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 


